

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỨNG NHẬN

Sáng kiến: Nghiên cứu ứng dụng Gây mê hồi sức cho bệnh nhân nhiễm/ nghi nhiễm COVID-19 có chỉ định phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Của tác giả: NGUYỄN VĂN HUÂN

Đồng tác giả: NGUYỄN THANH BẢO

Đơn vị công tác: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

Giải pháp trên đã được áp dụng từ năm 2020 đem lại hiệu quả trong lĩnh vực Y được.

Được công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Vào sổ sáng kiến
Số: 24-2022/CNSK

Bình Định, ngày 10 tháng 11 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRƯỞNG



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Công Nhường

Giấy chứng nhận sáng kiến số: 24-2022/CNSK

1. Tóm tắt nội dung của sáng kiến

Đề xuất và phối hợp phòng vật tư y tế điều chỉnh phòng mổ áp lực dương hiện có thành phòng mổ áp lực âm theo tiêu chuẩn của Bộ y tế. Có 2 phòng mổ đạt chuẩn đó là: P401 và P403:

+ Ban hành quy trình vận chuyển người bệnh nhiễm/ nghi nhiễm Covid-19 có chỉ định phẫu thuật (QT.04.GMHS)

+ Thiết kế xây dựng hộp kín để đặt và rút ống nội khí quản - Chất liệu: Hộp bằng Mica trong suốt, dày 5mm. Toàn bộ các lỗ được che bằng PVC trong suốt, xẻ nan hoa, tạo thành hộp kín tương đối. Các tấm PVC này có thể tháo lắp dễ dàng để khử trùng.

+ Huấn luyện cho nhân viên gây mê trên bệnh nhân nhiễm / nghi nhiễm Covid-19 Tất cả mọi nhân viên đều nắm vững quy trình GMHS - đặc biệt là quy trình vận chuyển bệnh nhân, mặc và cởi đồ phòng hộ (PPE), quy trình sử dụng hộp kín đặt và rút ống nội khí quản, quy trình khởi mê nhanh, quy trình sát khuẩn...chính vì vậy đảm bảo an toàn không lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế và cộng đồng.

2. Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến

Giải pháp góp phần giảm chi phí sửa chữa phòng mổ áp lực âm; ngăn ngừa lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế cũng như đối với cộng đồng toàn xã hội, từ đó đã gián tiếp mang lại hiệu quả kinh tế cao trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên y tế và cộng đồng xã hội; mang lại lợi ích kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội./.

**HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN



Bình Định 2022